



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ผลักดันสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ ตั้งเป้าอีก 4 ปีข้างหน้าปริมาณธุรกิจสหกรณ์ทั่วประเทศเพิ่มเป็น 2.46 ล้านล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ทั้งในด้านวัตถุดิบ สินค้า บริการและการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางธุรกิจและสร้างโอกาสทางการตลาดและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตั้งเป้าปี 2558 จะสามารถผลักดันพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้เพิ่มปริมาณธุรกิจในภาพรวมของประเทศเป็น 2.46 ล้านล้านบาท

นายวินัย กสิรักษ์ รอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยระหว่าง เปิดการสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ” ว่า การสัมมนาในครั้งนี้เป็นไปตามแผนงาน 2 โครงการ ซึ่งอยู่ในภารกิจของสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เติบโตในทิศทางเดียวกันและสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจบนพื้นฐานความเหมาะสม ตามขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งระหว่างการสัมมนาจะมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในระบบสหกรณ์ การตลาดสมัยใหม่ ยุทธศาสตร์อาหารแห่งชาติและมาตรฐานอาหารเพื่อความยั่งยืนของสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ โดยมีวิทยากรจากภาคเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาให้คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าประเภทของอาหารและอาหารแปรรูป ให้เข้าสู่มาตรฐานปลอดภัย

ปี 2553 ภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ มีจำนวน 10,319 แห่ง ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 1.44 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 81 และธุรกิจภาคเกษตรมีเพียงร้อยละ 19 แบ่งเป็นธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ภาคการเกษตร 57,465 ล้านบาท ธุรกิจแปรรูปภาคเกษตร 17,948 ล้านบาท ปริมาณทุนเรือนหุ้น 468,300 ล้านบาท ปัจจุบันมีสมาชิกใช้บริการสหกรณ์เพียงร้อยละ 45 กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้กำหนด Road Map ในปี 2558 ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจในภาพรวมทั้งประเทศเป็น 2.46 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 1.02 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มจากปี 2553 ร้อยละ 70 ในจำนวนนี้จะเพิ่มปริมาณธุรกิจ สหกรณ์ภาคเกษตรเป็นร้อยละ 30 เพิ่มปริมาณทุนเรือนหุ้นเป็น 754,200 ล้านบาท และเพิ่มปริมาณสมาชิกที่หันมาใช้บริการและทำธุรกิจกับสหกรณ์ให้ได้ร้อยละ 70

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ นอกจากจะพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าและผลผลิตที่ผลิตโดยสมาชิกแล้ว การสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ หรือสหกรณ์กับภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงในด้านวัตถุดิบ สินค้า บริการ การตลาดและเพิ่มช่องทางธุรกิจ สร้างโอกาสทางการตลาดและอำนาจในการต่อรอง จะช่วยก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่าง ๆ ในการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น จนสามารถบรรลุเป้าหมายตาม Road Map ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำหนดไว้ได้ในที่สุด

